



สรุปมติย่อการประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		<p>ขออนุมัติขุดลอกสำนักงานบริการวิชาการ ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน (สรอ.) ศูนย์ความร่วมมือ มก.-ชกส. เพื่อการวิจัยและพัฒนา และจัดตั้งสำนักงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p>	<p>เห็นชอบในหลักการขุดรวมหน่วยงาน และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาปรับเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้</p> <p>1. ควรเป็นการขุดศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชนและศูนย์ความร่วมมือ มก.-ชกส. เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อโอนงานและทรัพยากรมารวมกับสำนักงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่แล้วและไม่กระทบต่อผู้อำนวยการสำนักงานซึ่งจะยังปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป</p> <p>2. ควรกำหนดชื่อหน่วยงานและภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยอาจเน้นในเชิงธุรกิจเพื่อความชัดเจน</p>
2	คณะกรรมการพิจารณาภาพเครื่องหมายราชการ	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการกำหนดภาพเครื่องหมายราชการสำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550	อนุมัติ
3	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2550	อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2550 ให้ปรับแก้ความในข้อ 8 ของร่างระเบียบฯ เป็น “ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยรองอธิการบดีประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน”
4	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการวิชาการ	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</p> <p>2. อนุมัติให้แยกงานบริการวิชาการและวิจัยไปจัดตั้งเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็นหน่วยงานภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยไม่มีการแบ่งส่วนงาน และเพื่อให้การตั้งชื่อหน่วยงานสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเหมาะสม ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ หรือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าสำนักงาน</p>

		อธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย เพื่อกำหนดนิยามคำว่า หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Special Unit-SU) หน่วยปฏิบัติการวิจัย (Special Research Unit-SRU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Center of Excellence-COE)	
5	กองบริการการศึกษา	ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี บางเขน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
6	บัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยตามแนววิเคราะห์โครงการในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) หมายถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่หลักทางด้านประสานงานและให้ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา และอาจจัดหลักสูตรสหสาขาวิชา ตลอดจนทำหน้าที่จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการศึกษา และแสวงหาทุนจากแหล่งอื่น ๆ นอกจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการวิจัย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้ง คือ จะต้องมีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หลักสูตร กระจายอยู่ในคณะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 คณะ และดำเนินการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความพร้อมหรือมีแผนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ และทรัพยากรอื่น ๆ ส่วนภารกิจของบัณฑิตศึกษาสถาน ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบให้ชื่อ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา" และให้นำเสนอสภา มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนชื่อบัณฑิตศึกษาสถาน เป็น "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา" และเปลี่ยนชื่อ "งาน บริการวิชาการ" เป็น "งานวิจัยและบริการวิชาการ"
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติ
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน สำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
9	กองกิจการนิสิต	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	อนุมัติ
10	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ)	
12	โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
13	คณะกรรมการการศึกษา มก.	การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประเด็นการบริหารหลักสูตร	อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีหลักสูตรทั่วไปที่ไม่ได้สังกัดคณะขอให้หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรเป็นผู้ออกประกาศ
14	กองบริการการศึกษา	สรุปการสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนางานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบ
15	คณะเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เป็นวิชาเฉพาะเลือก และวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เกษตร จำนวน 2 รายวิชาดังนี้ - 015411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคการเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต - 015412 วิจัยทัศน์เพื่อพัฒนาระบบเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต	

	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 032442 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชนเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 032492 การจัดการเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร	
16	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 054558 ตัวด้านออกซิเดชันสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 รายวิชา	
17	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา เป็นวิชาบริการสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร จำนวน 4 รายวิชา	
17 (ต่อ)	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	ขอหารือกรณีการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะ เปลี่ยนชื่อภาควิชา และปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีมติให้คณะฯ นำกลับไปทบทวนเรื่องการเปลี่ยนชื่อนั้น กรณีนี้มีขั้นตอนที่จะให้คณะฯ ดำเนินการอย่างไร เนื่องจากคณะฯ ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลใด ๆ และไม่มีโอกาสชี้แจงรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ	<p>ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายและแสดงข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยปกติเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จะทำหนังสือแจ้งให้คณะฯ ทราบ เมื่อคณะฯ รับทราบมติดังกล่าวแล้วหรือดำเนินการตามมติ และกรณีนี้หากคณะฯ ประสงค์จะเข้าชี้แจงก็สามารถแสดงความจำนงขอชี้แจงในสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ - กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในทางปฏิบัติไม่ควรต้องรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อน ควรแจ้งมติให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบโดยเร็ว - นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยสรุปประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมคณะบดีได้รับทราบ ทั้งนี้ ผศ.มยุรี เทศผล ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะบดี ได้ชี้แจงว่า ในกรณีวาระของคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้แจ้งมติให้คณะฯ ดำเนินการใด ๆ เนื่องจากในการประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางจึงต้องรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อน เพื่อความถูกต้องของมติที่ประชุม ที่ผ่านมาฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ เคยมีการแจ้งมติไปก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุมเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการแต่เมื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วจะมีการแก้ไขข้อความไม่ตรงกับที่ได้แจ้งมติไปก่อนล่วงหน้าซึ่งต้องแก้ไขใหม่อีกครั้ง <p>สำหรับการเชิญหน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้าชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยฯ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เคยดำเนินการมาแล้ว แต่เนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาในบางวาระมีการอภิปรายค่อนข้างมากทำให้ผู้มาชี้แจงต้องเสียเวลาในการรอชี้แจง จึงได้ยกเลิกการเชิญหน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้าชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ยกเว้นกรณีการพิจารณาหลักสูตรใหม่ การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งยังมีการเชิญหน่วยงานเจ้าของเรื่องมาชี้แจงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่าในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่าง ๆ ขอให้ที่ประชุมคณะบดีเข้มงวดในการพิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว</p> <p>การนี้ ที่ประชุมฯ จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นวาระที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณาให้ได้ว่าที่ชัดเจน ควรดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ - หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องประสงค์จะเข้าชี้แจงให้ทำเรื่องเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

18	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติคงรายวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส จำนวน 5 รายวิชาดังนี้ - 374211 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส I - 374311 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส II - 374321 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18 - 374422 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19 - 374423 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 20	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
19	กองวิเทศสัมพันธ์	สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2007	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password